

Tư vấn tình trạng nhiễm trùng sản phụ khoa thời gian chưa giao hợp

Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Thị Toàn, khoa khám khám căn bệnh, phòng khám đa khoa Thái Hà Hà Nội, cho biết viêm sản phụ khoa có khả năng bắt gặp ở bất cứ lứa độ tuổi nào, nói cả con gái chưa đã từng quan hệ tình dục tình dục.

[Khám phụ khoa bao nhiêu tiền](#)

[Khám phụ khoa ở đâu tốt nhất tại Hà Nội](#)

[Khám phụ khoa uy tín](#)

[Chi phí khám phụ khoa ở Hà Nội](#)

[Phong kham Thai Ha](#)

[Pha thai o dau an toan](#)

[Tư vấn phụ khoa online](#)

[Khám phụ khoa ở đâu tốt](#)

[Khám phụ khoa](#)

[Các bệnh về phụ khoa](#)

[Chi phí phá thai bằng thuốc](#)

[Tư vấn phụ khoa qua điện thoại](#)

[Khám phụ khoa có đau không](#)

Chưa làm chuyện vợ chồng, vẫn mắc bệnh phụ khoa?

Bác sĩ Toàn nêu rõ bình thường nhiều căn bệnh phụ khoa vẫn có thể hình thành thời gian chưa có "giao hoan", vì căn bệnh không cần thiết truyền nhiễm qua con đường "gần gũi", mà tác nhân có khả năng là vì thói quen sinh hoạt sinh hoạt, chế độ vệ sinh âm hộ không giữ gìn, âm hộ ướt át... tạo cơ hội cho nấm, virus thì có thời cơ tiến triển cùng với gây nên bệnh.

"Bởi cấu trúc hệ sinh sản nữ có cấu trúc mở, do vậy nếu nguồn nước hoặc dung dịch vệ sinh không giữ gìn thì âm hộ vô cùng dễ mắc phải tác động, mầm căn bệnh gây ra viêm nhiễm xâm nhập thành bệnh.

Tác nhân phần lớn gây căn bệnh do vệ sinh yếu làm cho vi khuẩn xâm nhập, từ đấy dẫn tới nhiễm khuẩn vùng kín - bộ phận sinh dục, rất nhiều lần tình huống làm sạch cẩn thận quá mức cũng rất dễ dẫn đến trầy xước và nhiễm khuẩn.

Thì có nhiều lần tình huống đàn bà trong tuổi vị thành niên bị viêm nhiễm vùng kín bởi cơ rửa sâu bộ phận sinh dục, một số tình huống bởi đặt thuốc tự tiện mà chưa có chỉ định của chuyên gia.

Bên cạnh ấy, các va chạm không kể khu vực bộ phận sinh dục cũng có thể khiến "bộ phận sinh dục" gặp phải nhiễm vi khuẩn. Môi trường ẩm ướt, không được vệ sinh sạch sẽ tiềm ẩn tác động biến chuyển nấm cũng như vi khuẩn", bác sĩ Toàn cho hay.

Ngoài ra, vấn đề bị bệnh sản khoa còn có khả năng bởi mất cân bằng nội đào thải, trong ấy gồm viêm sản phụ khoa và u xơ, hòn nang dạ con. Việc mặc quần chật cũng khiến cho "bộ phận sinh dục" gặp phải bó sát trong lúc dài, ướt át bởi bí khí, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm nảy sinh.

Cũng theo bác sĩ chuyên khoa Toàn khi mắc phải những triệu chứng như là cảm giác đau rát, ngứa ngáy, khó chịu, bộ phận sinh dục thấy mùi hôi, ra dịch tiết âm đạo bất thường... nữ giới nên thăm khám bác sĩ để được chẩn đoán và thì có hướng trị rõ ràng, đem lại hiệu quả.

"Với bạn nữ chưa "yêu" tình dục cần trường hợp đi thăm khám, thầy thuốc sẽ không khám sâu mà chỉ có khả năng sử dụng chút dịch không kể cửa bộ phận sinh dục để soi tươi chọn nguyên do. Không khiến tác hại tới màng trinh của bạn nữ.

Sau thời gian khám, chuyên gia sẽ kê đơn thuốc khoa học để chữa trị. Phối hợp với việc dùng thuốc, nên rửa ráy vùng kín sạch, thay thế đồ lót hôm 2 lần, đặc biệt không được rửa sâu lên ở trong âm đạo bởi sẽ gây ra độ viêm trầm trọng hơn.

Để phòng tránh bệnh, cần thiết phơi quần áo lót sau ánh nắng, cần thiết sử dụng quần chíp liệu có chất liệu cotton, thấm hút mồ hôi phải chằng để vùng kín thường xuyên thông thoáng, không được dùng đồ lót thời điểm còn ẩm cùng với không nên dùng quần bó sát.

Cũng không được dùng xà bông hay các chất tẩy rửa mạnh, chất kháng khuẩn để làm sạch âm hộ, không tự tự rửa bộ phận sinh dục thời gian chưa có chỉ dẫn của bác sĩ", chuyên gia Toàn khuyến cáo.